



ข่าวด่วนจากศูนย์บัญชาการควบคุมโรค (CECC)

อัปเดตข้อมูลล่าสุด
วันที่ 22 ธ.ค. 2563

ตั้งแต่วันที่ 00.00 น. ของวันที่ 23 ธ.ค. 2563 ผู้เดินทางมาจากอังกฤษและภายใน 14 วัน มีประวัติเคยเดินทางไปอังกฤษ ล้วนต้องเข้ารับการกักตัวที่สถานกักกันโรคของรัฐ

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรค(CECC)แถลงในวันนี้ว่า ในระยะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอังกฤษเป็นไปอย่างรุนแรง โดยเฉพาะหลังจากพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปีนี้และมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน ณ วันที่ 13 ธันวาคมมีผู้ป่วยสะสม 1,108 ราย รัฐบาลอังกฤษแถลงว่า เชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น 70% ขณะนี้กำลังประเมินผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพบการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศเดนมาร์ก ไชล์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ดังนั้นได้หวั่นจึงเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าว จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่า หลังอังกฤษผ่านช่วงการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนแล้ว ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่อีกครั้งในช่วงต้นเดือนธันวาคม แต่ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่มากกว่า 29,000 ราย จนถึงวันที่ 21 ธันวาคมมีผู้ป่วยสะสม 2.07 ล้านราย เสียชีวิตมากกว่า 67,000 รายและตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคมเป็นต้นมา รัฐบาลอังกฤษได้ยกระดับการป้องกันโรคระบาดในกรุงลอนดอนและภาคตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นเป็นระดับ 4 แล้ว

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงว่า เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคมนี้เป็นต้นไปจะลดจำนวนเที่ยวบินจากลอนดอน-ไทเปลงครึ่งหนึ่ง โดยสัปดาห์นี้เริ่มจากสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ก่อน (สัปดาห์นี้อีวีเอแอร์ยกเลิกแล้ว) จากนั้นกรมการบินพลเรือนจะประสานกับไชน่าแอร์ไลน์และอีวีเอแอร์ให้ใช้วิธีผลัดกันบินสำหรับผู้เดินทางมาจากอังกฤษและภายใน 14 วันมีประวัติเคยเดินทางไปอังกฤษหลังเดินทางเข้าไต้หวันต้องถูกส่งไปกักตัวที่สถานกักกันโรคของรัฐเป็นเวลา 14 วัน เมื่อครบกำหนดต้องรับการตรวจหาเชื้อ สำหรับนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินก็ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วันและเมื่อครบกำหนดต้องรับการตรวจหาเชื้อ ผู้ที่ผลตรวจเป็นลบและสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 7 วันแล้วจึงจะสามารถทำกิจกรรมในชุมชนได้ทั้งนี้หากหอพักของสายการบินไม่เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคระบาดต้องส่งไปกักตัวในโรงแรมกักโรคแทน

โปรดดูรายละเอียดจากจดหมายข่าวกรมป้องกันโรคฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 2563